

## นักวิจัยเปิดร่างข้อเสนอปลดล็อกดาวนของอังกฤษ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาว่า การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยหลายระยะ โดยระยะแรกเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะจากภายนอกประเทศให้นานที่สุด (Control Phase) และเมื่อเริ่มมีการติดเชื้อก็ต้องควบคุมและสอบสวนโรคเพื่อตัดวงจรการระบาด (Delay Phase) ระยะต่อมาต้องชะลอไม่ให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ต่อมาจะปิดประเทศ ปิดเมืองหรือล็อกดาวน ให้คนอยู่บ้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) ปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า บริษัท ห้างร้าน จากนั้นจะเข้าสู่การฟื้นฟูสภาพ (Recovery Phase) โดยเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมเริ่มกลับมาทำงาน เหตุการณ์การระบาดในอุ้งอันปัจจุบันควบคุมได้และทางการเงินได้เริ่มเปิดเมือง

หลังจากที่ปิดสนิทมาสองเดือนกว่า แต่หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายอยู่ ต้องปิดประเทศ ปิดเมือง ینگล็อกดาวนนั้นก็จะเกิดผลกระทบ แต่ถ้าผ่อนคลายมาตรการเร็วไปก็จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ สำหรับประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ Karol Sikora อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโรคมะเร็งที่เคมบริดจ์ อดีตผู้บริหารขององค์การอนามัยโลก และที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษ ให้ความเห็นว่า ถึงแม้อังกฤษจะเผชิญวิกฤติอย่างหนัก รัฐบาลได้ใช้มาตรการล็อกดาวน แต่ในที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องวางแผนที่จะกลับมาสู่สภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมจะต้องดำเนินต่อไป อังกฤษและสหราชอาณาจักร ได้ใช้มาตรการล็อกดาวนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งนี้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณการระบาดได้บ่งว่า จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในอังกฤษจะเริ่มคงที่และซาลง โดยโรงพยาบาลจะรับภาระหนักมากในช่วง 7-10 วันข้างหน้า

จากนั้นจะทรงตัวและลดความรุนแรงลง นักวิชาการส่วนใหญ่ประเมินว่าต้องใช้มาตรการเข้มงวดนี้ต่อไปอย่างน้อยถึงเดือนพฤษภาคม และผ่อนคลายมาตรการต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Karol Sikora ได้เสนอแผน 4 ขั้นตอนในการทยอยปลดสภาพล็อกดาวน ดังนี้

- 27 เมษายน เริ่มเปิดร้านค้าขนาดเล็กและกิจการขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน ให้คนหนุ่มสาวเริ่มออกจากบ้าน แต่ต้องดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวดมากอย่างน้อยจนถึงเดือนมิถุนายน
- 4 พฤษภาคม เริ่มเปิดโรงเรียน
- 18 พฤษภาคม เปิดกิจการและธุรกิจส่วนที่เหลือ เปิดร้านอาหาร ผับ ระบบขนส่งมวลชน เปิดมหาวิทยาลัย
- 1 มิถุนายน เปิดสนามบิน

แหล่งข้อมูล: @ProfKarolSikora on Twitter (April 8, 2020) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย วช.